

Trung Quốc cho hạ thủy chiếc hàng không mẫu u hạm đầu tiên

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Tư:, 10 Tháng 8 Năm 2011 14:19

Trung Quốc mua n hũ d a các đ i th trên bi n Hoa Nam (t c Bi n Đông)



*Hàng không mẫu u hạm " Varyag " c ng Đ i Liên. nh ch p ngày 17/04/2011
REUTERS/Stringer/Files*

Hôm nay 10/08/2011, chiếc hàng không mẫu u hạm đầu tiên của Trung Quốc đã được hạ thủy.

Với mặt chính thức, chiếc tàu này chỉ mới được cho chạy thử, mặc dù theo các chuyên gia, chiếc tàu đã hoàn toàn sẵn sàng tham gia tác chiến.

Chiếc hàng không mẫu u hạm mang tên Varyag, dài 300 mét, được chế tạo tại Liên Xô, được Trung Quốc mua lại của Ukraina từ năm 1998, rồi sau đó được tu sửa và trang bị toàn bộ ở Trung Quốc.

Trung Quốc cho họ thay chiếc hàng không mới u hơn m trước tiên

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Tư,, 10 Tháng 8 Năm 2011 14:19

Theo các nguồn tin quân sự Trung Quốc do Tân Hoa Xã trích dẫn, Varyag sẽ được cho chuyển trong thời gian ngắn, vì sau đó, chiếc hàng không mới hơn m này sẽ trở lại công Đội Liên đội tiếp tục được tu sửa.

Một chuyên gia thuộc Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế, ông Rick Fisher hôm nay giới thiệu với AFP rằng: « Tàu Varyag sẽ được chuyển nhiệm vụ lớn và sẽ được sử dụng để đưa máy bay tiếp luyện, nhưng chiếc hàng không mới hơn m này coi như đã sẵn sàng yểm trợ tác chiến ».

Đội với Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc, sẽ hơn một chiếc hàng không mới hơn m là vốn để danh tiếng, để không bị thua kém một số nước láng giềng như Hàn Quốc và Thái Lan, hiện đã có hàng không mới hơn m.

Như là ông Dennis Blasko, Trung Quốc nay có thể hào hứng kể về nay, họ có một trong những quân đội hiện đại nhất thế giới. ».

Nhưng sẽ hơn một hàng không mới hơn m còn là một số công nhân thi công một chiếc chiến lược để với Bắc Kinh, vì hiện nay, quy mô lớn Trung Quốc trở lại rằng khắp thế giới, nước này công nhân phải can thiệp xa hơn, để biết là trên các tuyến hàng hải và vận chuyển dầu khí cung cấp cho Trung Quốc.

Các chuyên gia để cập tin rằng Bắc Quốc phòng Trung Quốc, tuy không nói ra, nhưng đã tiến hành xây thêm một, thậm chí hai chiếc hàng không mới hơn m nữa.

Bắc Kinh cũng đang vận hành riêng việc thay chiếc tàu Varyag sẽ gây một tác động tâm lý trong khu vực, nhất là để với những nước đang có tranh chấp quy mô lớn ở Trung Quốc như Nhật Bản và Việt Nam.

Theo là ông Fisher, « Trung Quốc muốn hạn chế các đội trên biển Hoa Nam (tức Biển Đông). Đây rất có thể sẽ là vùng biển tuần tra lớn để ưu tiên của các tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc và việc bố trí những tàu ngầm này sẽ là một trong những nhiệm vụ của các hàng không mới hơn m

Trung Quốc cho họ thay chiếc hàng không mẫu u hình đầu tiên

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Tư,, 10 Tháng 8 Năm 2011 14:19

Trung Quốc >>.

Vấn đề là hàng không mẫu u hình đầu tiên (mà hiện chúng ta đã đặt tên Trung Quốc) có thể là hình ảnh mà Trung Quốc tự tạo cho mình, đó là hình ảnh mẫu quốc gia hiện đại hóa quân sự chế nhạo mặt trời, chúng không có ý đồ bành trướng. Cho nên hôm nay, sự kiện này diễn ra khá kín đáo.

Tân Hoa Xã chủ phát một bản tin rất ngắn gọn. Có lẽ Bộ Kinh nghiệm và nghiên cứu hàng không mẫu u hình làm nổi rõ một hình ảnh hiện đại của Trung Quốc.

Một lý do khác khiến Bộ Kinh nghiệm hôm nay không muốn ra mắt mãi với chiếc tàu Varyag, đó là vì Trung Quốc chúng ta có thêm thời gian để có thể đưa vào hoạt động một đội hàng không mẫu u hình và nói chung trong lĩnh vực này, Trung Quốc còn thua rất xa Hoa Kỳ.

Nhưng bên cạnh đó, Trung Quốc đang tiếp tục phát triển những loại vũ khí mới để nâng cao sức chiến đấu của mặt trận không quân, chúng hiện nay máy bay tiêm kích tàng hình J-20 hay tên lửa đất đối không tên lửa các chiến đấu hình mẫu tiêu cách đó hàng ngàn cây số.